

สื่อสำหรับครู เรื่อง ขบวนการล่องละเมิดทางเพศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ทักษะการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ ๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ด.ญ.วัย ๑๒ ถูกลุงเขยล่องละเมิด เพื่อนบ้านพาไปแจ้งความ-ป้าแท้ๆไม่เชื่ออ้างสามีบอกเด็กยั่ว

ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านหนองกระทุ่ม อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ว่าอยากให้เข้าไปตรวจสอบ เพื่อเป็นตัวกลางสื่อสารถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่ามี ด.ญ.วัย ๑๒ ปี ที่มาอยู่กับป้าและลุงเขย แล้วถูกล่วงละเมิดทางเพศ และเกรงว่าคดีจะไม่คืบหน้า

จากการตรวจสอบ เพื่อนของแม่เด็กอายุ ๔๐ ปี เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน เล่าว่า ก่อนหน้านี้แม่เด็กโทรมาแจ้งช่วยให้ไปดูลูกสาวที่อาศัยอยู่กับพี่สาว และพี่เขย ว่าลูกสาวโทรมาแจ้งว่าถูกลุงเขยข่มขืน ตนจึงแอบไปสอบถามเด็กจนทราบว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริง ด.ญ.๑๒ ปี ถูกลุงกระทำการข่มขืนจริง ชาวบ้านเมื่อทราบข่าว ได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจ สภ.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง ให้มาตรวจสอบ

ต่อมา ร.ต.อ ฉลาด สุขวิเศษ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.หินเหล็กไฟ ได้เชิญตัวนายไพฑูรย์ อายุ ๔๗ ปี ชาวจ.นครราชสีมา ไปสอบสวน โดยนายไพฑูรย์ให้การกับตำรวจว่าไม่ได้ข่มขืน แต่ยอมรับว่าได้ใช้มือลูบคลำของสงวนจริง ตำรวจจึงตั้งข้อหา "อนาจาร" ก่อนนำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์

ด้านภรรยา นายไพฑูรย์ ซึ่งเป็นป้าของเด็ก เล่าว่า ตนเลี้ยงน้องเมื่อ ๔ ปีที่ผ่านมา หลังจากพ่อแม่เด็กแยกทางกัน โดยน้องสาวเอามาฝากให้เลี้ยงก่อนหน้านี้ตนไม่ทราบเรื่องมาก่อน จนกระทั่งมีตำรวจมาเชิญตัวไปพบ และแจ้งข้อกล่าวหา "อนาจาร" ยอมรับว่างไปหมด ตนสอบถามสามีแล้ว สามีบอกว่าเรื่องดังกล่าว "ไม่เป็นความจริง" แค้ใช้มือลูบคลำของสงวนของเด็กเท่านั้น

ส่วนสาเหตุที่ลูบคลำ เพราะ "เด็กมันยั่ว" หลังจากอาบน้ำ เด็กซึ่งนุ่งผ้าเช็ดตัว มักจะเปิดแวบให้ดูพร้อมกับพูดว่า ขอแค่ ๑๐๐ เดียว ลุงจะทำอะไรก็ได้จึงเข้าไปลูบคลำ ไม่ได้ล่องละเมิดทางเพศแต่อย่างใด ตอนนี้อยู่ที่ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเพราะเด็กคนนี้ ไม่คิดว่าเด็กจะมาหักหลัง ทั้งที่เลี้ยงมาหลายปี ส่วนเด็กตอนนี้มีคนมารับไปแล้วไม่รู้ใครเอาไป "ตนไม่สนใจแล้ว"

ที่มา: สืบค้นจาก ด.ญ.วัย ๑๒ ถูกลุงเขยล่องละเมิด เพื่อนบ้านพาไปแจ้งความ-ป้าแท้ๆไม่เชื่ออ้างสามีบอกเด็กมันยั่ว. (๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔) [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_๒๗๗๖๒๗๕ (วันที่สืบค้น : ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕)